



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ</p> <p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัชวีร์ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์วันที่ 13-15 ก.พ. 2562 ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกันผลกระทบที่มาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะนำให้จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง โดยจัดเตรียมห้องที่มีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด ไม่มีสิ่งของมากเป็นที่กักเก็บฝุ่น และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการกวาด ติดตามสถานการณ์จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ AirVisual สอบถามข้อมูลได้ที่กรมควบคุมโรค 1422</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบว่าทุกพื้นที่มีค่า PM2.5 เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 37-57 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร</p> <p>กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ล้างถนนและทางเท้า รวมถึงฉีดพ่นละอองน้ำทุกเขตทุกวัน จัดกิจกรรม "Big cleaning" เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ตรวจสอบสุขภาพประชาชนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 และการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัดควันดำเป็นประจำทุกวัน</p> <p>-เสนอข่าว จ.อุดรธานี ชักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งพบจุดความร้อนแล้วกว่า 100 จุด และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ฯ สถานการณ์ฝุ่นละอองวันที่ 12 ก.พ. วัดได้ 72.83 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-จ.แพร่ นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ ปล่องแฉกตรวจรังสีต้นน้ำทำความสะอาดพร้อมกันทั้งจังหวัด พร้อมกำชับสจ.แพร่ออกคำเตือนและเตรียมเผ่าระวังด้านสุขภาพและทั้งแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นให้ประชาชน</p> <p>-จ.เชียงใหม่ ประกาศให้ปัญหาจากฝุ่นละอองเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน มีการเผยแพร่ข้อมูลฝุ่น PM2.5 และ PM10 รวมทั้งสถานการณ์หมอกควัน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเฟซบุ๊กชื่อ "อากาศบ้านเฮา" แจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันตนเองในช่วงที่ฝุ่นมีค่าเกินมาตรฐาน</p> <p>-จ.ขอนแก่น วัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเช้าอยู่ที่ 50-60 มคก./ลบ.ม. ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ชาวขอนแก่นส่วนใหญ่ยังคงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกมาในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือเดินทางไปในที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>-จ.นครราชสีมา พบ อ.บัวใหญ่มีค่า PM2.5 สูงถึง 57 มคก./ลบ.ม. สาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยสถานที่ที่น่าเป็นห่วงคือ ชุมชนรอบรพ.บัวใหญ่และถนนหน้ารพ.</p> <p>-เสนอข่าว จ.ชัยภูมิ สถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายพื้นที่ อ.บ้านเขว้า ค่า PM 2.5 สูงถึง 105 มคก./ลบ.ม. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเผาอย่างจริงจัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สจ.พะเยา ให้ประชาชนในพื้นที่เผ่าระวังผลกระทบจากภาวะปัญหาหมอกควัน ขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ โดยม.เชียงใหม่ได้เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM2.5 และ PM10 ใน 4 อำเภอ รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยกว่า 30,000 ชิ้นให้แก่รพ.สต.ต่างๆ ในพื้นที่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนหากหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน พร้อมจัดพื้นที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบไว้ครบทุกพื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ออกประกาศหยุดเรียนในวันที่ 14 ก.พ. เนื่องจากฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน กรณีนักเรียนจำเป็นต้องสอบหรือทำกิจกรรมที่โรงเรียน เช่น การสอบปลายภาค การสอบ O-NET คุณครูจะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ผวก.รายวัน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ควบคุมให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน</p> <p>-เสนอข่าว กองทัพอากาศนำเครื่องบิน 2 ลำ ขึ้นบินโปรยละอองน้ำในพื้นที่บางเขน และเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บริเวณวัดพระศรีฯ ไปยังถนนพหลโยธิน และถนนลาดพร้าว ในวันที่ 13-15 ก.พ. วันละ 4 เที่ยวบิน หลังจากนั้นในช่วงกลางคืน กทม.จะล้างพื้นถนน ตั้งแต่สะพานใหม่ไปจนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว</p> <p>-เสนอข่าว ชาวเน็ตจำนวนมากโพสต์ภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกทม.ที่มีหมอกควันปกคลุมจนทัศนวิสัยไม่ชัดเจน พร้อมแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งเพื่อป้องกันสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวด้านทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การจัดการวิกฤติฝุ่นละอองในเขตกทม.และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2562 ของนิด้าโพล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการขจัดฝุ่นละอองควรเป็นวาระเร่งด่วน รัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจน ควรหยุดก่อสร้างในพื้นที่วิกฤติ ให้รัฐแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง และสรุปว่าวิกฤติครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะพลิกฟื้นเมืองให้เป็นเมืองคุณภาพ</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน แนวนหน้า คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว กรณี อย. เตรียมเสนอคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษในวันที่ 14 ก.พ. นี้ พิจารณากฎหมายลูกเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ... โดยร่างกฎหมายลูกฉบับที่ถูกจับตามองคือ ร่างกฎหมายลูกนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะหลังจากพ้นนิรโทษกรรมผู้ป่วยต้องได้รับกัญชาจากบุคลากรที่ทางการกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีคนรู้เรื่องนี้้น้อยมาก และยังไม่ผลิตกัญชากัญชาทางการแพทย์ ส่วนการขอขึ้นทะเบียนใหม่ ขั้นตอนการขออนุญาตยากมาก</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า หากมาแจ้งการครอบครองกัญชาภายใน 90 วันจะไม่ต้องรับโทษ และมีการออกแบบให้บางกลุ่มสามารถครอบครองต่อไปได้ เช่น ถ้าเป็นคนใช้จริง เป็นแพทย์แผนไทยจริง เป็นหมอพื้นบ้านหรือจะทำงานวิจัยต่อ แต่ก็ต้องมาขออนุญาตตามกฎหมายใหม่ เป็นการคุ้มครองประชาชน นอกจากประกาศนิรโทษกรรม 2 ฉบับ และกฎกระทรวงเรื่องการผลิต การปลูก สกัด วิจัย จำหน่าย และส่งออกแล้วนั้น ยังมีเรื่องของการประกาศตำรับยาจากกัญชา ได้ให้กรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปดูเกี่ยวกับโรคที่จะใช้ รวมทั้งกำลังดูว่าแผนปัจจุบันและแผนไทยจะอยู่ในประกาศเดียวกันหรือไม่ หรืออาจออกประกาศแยกกัน และอีกฉบับเป็นประกาศประเภทแพทย์แผนไทยที่สามารถใช้ได้ ส่วนประกาศอื่น ๆ เป็นลักษณะของระบบรายงาน ระบบหลังบ้านต่าง ๆ ทั้งนี้หากมีอุปสรรคอาจออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือออกเป็นไกด์ไลน์ได้</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงว่า ขณะนั้นนโยบายต่างๆ ของพรรคได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายกัญชาเสรีที่หลายหน่วยงานได้เริ่มนำไปปฏิบัติ เช่น อย.เตรียมยกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา และร่างกฎหมายการผลิต การปลูก การวิจัย การจำหน่าย และการผลิตส่งออก ยืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาล จะปรับปรุงกฎหมายที่ สนช. ออกมาก่อนหน้านี้ อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรีและมีรายได้</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์สภาเภสัชกรรม อ้างถึง 1.หลักการป้องกันไว้ก่อน เป็นหลักการสากลในการพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย 2.เกษตรกรควรมีสติและทางเลือกที่จะทำเกษตรกรรมที่ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค 3.นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประเทศในการพัฒนาการเกษตรกรรมของไทย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ "เกษตรกรรมมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน" และขอเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณายกระดับการควบคุม พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต ให้เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 และยกเลิกการใช้สารที่มีพิษสูงทั้ง 3 ภายใน พ.ศ.2562 เพื่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค โดยเฉพาะทารกและเด็กในอนาคต นอกจากนี้ แพทยสภาได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า ควรยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวว่า ไม่ควรขยายเวลาการใช้ต่อไปอีก 3 ปีตามข้อเสนอของกรมว.เกษตรฯ ซึ่งข้อมูลจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ระบุว่าทุกการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นำเข้าสารเคมี 1 บาท ประเทศไทยจะมีการสูญเสียเงินที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 1 เท่า ทั้งนี้ มีสารทดแทนตัวอื่นที่ให้เกษตรกรใช้ได้โดยไม่ต้องใช้สารพิษตามรายงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ก.เกษตรฯ</p> <p>ด้านมูลนิธิชีวิตดี ระบุว่า 1. การแบนพาราควอต จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร 2. จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและทางเลือกการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ยั่งยืน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน 3. นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศใช้ประโยชน์ในการวางแผนการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชทดแทน 4. งานวิจัยพบว่า การลดการนำเข้าและการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้ประโยชน์เพิ่มนับหมื่นล้านบาท 5. ทบทวนการเก็บภาษีเครื่องจักรกลการเกษตรในอัตรา 7% ขณะที่ไม่มีมีการเก็บภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ 6. หากพบว่าเกษตรกรกลุ่มใดได้รับผลกระทบให้นำผลดีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและมาตรการภาษีมาใช้สนับสนุน</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>คำปรึกษา รพ.เอกชน</p> <p>- เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะ คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เปิดเผยว่า คณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนคำปรึกษาพยาบาลของรพ.เอกชน จะประชุมนัดแรกวันที่ 15 ก.พ. โดยเน้นข้อมูลต้นทุนราคาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งรพ.เอกชน ออย. และสมาคมประกันชีวิตไทย และจะขอข้อมูลราคาขายที่จำหน่ายให้กับผู้ป่วย หากราคาขายรพ. ไตแพงเกินไปจะให้ชี้แจงสาเหตุ จะได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน</p>
<p>มติชน</p>	<p>พัฒนารพ.ด่านมะขามเตี้ย</p> <p>- เสนอบทความ นพ.การุณย์ คุณดิรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. นำคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ รพ.ด่านมะขามเตี้ย ที่จะพัฒนาเป็น DIGITAL HOSPITAL แห่งแรกของประเทศ และความสำเร็จการบริหารจัดการในการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>น.ส.ชลิตา ถนอมวงษ์ รอง นพ.สสจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ทุกรพ.ใน จ.กาญจนบุรี มีการพัฒนาให้เป็นสมาร์ทฮอสปิทัล โดยรพ.ด่านมะขามเตี้ย มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการประชาชน ใช้ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ รู้ลำดับคิวตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน นัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ ลดความแออัด และการรอคอยคิว ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว การพัฒนาโรงพยาบาลตบใจทย ประชาชนมีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข</p> <p>นพ.ประวัติ กิจธรรมกุลนิจ ผอ.รพ.ด่านมะขามเตี้ย กล่าวว่า ผลดีของการแก้ปัญหา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษานอกพื้นที่ เป็นบริการในรูปแบบใกล้บ้านใกล้ใจ</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สวท. new1005.fm กรมประชาสัมพันธ์ thaiquote.org ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ nationtv</p> <p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>วาเลนไทน์ 2562</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ถือเป็นวันที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน จึงอยากแนะนำให้ทุกคนสร้างความรักระหว่างคนในครอบครัว ระหว่างเพื่อน และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการกอด ซึ่งเป็นสัมผัสที่มีความพิเศษ สามารถเยียวยาผู้ป่วยได้ เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดความรัก กำลังใจ ความอบอุ่น ความห่วงใยไปสู่ผู้ป่วย เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นและมีกำลังใจสูงขึ้น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคหนองในและโรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์ สะท้อนให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จึงขอให้ประชาชนทุกคนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามแนวคิด “SEX รอบคอบตอบ OK” ดังนี้ 1.ไม่พร้อมให้ Say No เมื่อคุณ OK ให้ Say Yes 2.ป้องกันคุณ ป้องกันคู่ จะเป็นผู้ไม่ประมาท 3.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยถือว่ารับผิดชอบตนเองและคู่ของคุณ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่น คือ 1.หลีกเลี่ยงไม่อยู่สองต่อสอง หรือไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 2.กล้าปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ หรือเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 3.พกถุงยางอนามัยติดตัวเสมอ และใช้อย่างถูกวิธี และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำข้อดี 7 ประการของคนโสด 1.ได้รู้จักตัวเองดีมากขึ้น 2.ได้เรียนรู้การอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข 3.ได้หาสิ่งที่ชอบใหม่ ๆ 4.ได้เอาอกเอาใจตัวเอง 5.ได้เรียนรู้คนที่แตกต่างจากอดีต 6.ได้ความสัมพันธ์ที่หายไปกลับคืนมา 7.ได้เวลาออกกำลังกาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งแจกถุงยางอนามัยใน ม.ราชภัฏสงขลา ซึ่งให้ประชาชนมีเจตคติบวกต่อถุงยางอนามัยว่าเป็นอุปกรณ์สุขอนามัยที่ใช้ในการดำเนินชีวิตปกติ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพได้หลายด้าน</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล สํารวจกลุ่มตัวอย่าง 7,436 คนทั่วประเทศพบว่า ร้อยละ 51.17 ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ พอ ๆ กับทุกปีที่ผ่านมา บุคคลที่อยากมอบความรักมากที่สุด อันดับ 1 คือ พ่อแม่-ผู้ปกครอง และหากแฟนหรือคนรักขอมิเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ อันดับ 1 จะปฏิเสธไปตรง ๆ วายังไม่พร้อม ไม่ถึงเวลา</p>
<p>ทีวีช่อง 3</p> <p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ตรวจสอบแพทย์พูดรุนแรงต่อคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงคลิปแพทย์รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใช้คำพูดรุนแรงต่อคนไข้ ว่า การที่แพทย์พูดกับคนไข้ซึ่งไม่รู้เรื่องการรักษาถือว่าไม่เหมาะสม เพราะผู้ป่วยเป็นทุกข์ต้องการกำลังใจแม้จะรู้ว่าไม่หายก็ตาม หากมองในอีกมุม แพทย์อาจหวังดี เห็นว่าเป็นรพ.เอกชน ผู้ป่วยจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพง อย่างไรก็ตาม ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายธงชัย งามขำ รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ รพ.กล้วยน้ำไท ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงต้นเดือน ก.พ. หลังเกิดเรื่องหัวหน้าแพทย์เวรได้แจ้งรพ.ทันที และมีการเรียกแพทย์รายดังกล่าวซึ่งเป็นแพทย์พาร์ทไทม์มาพูดคุยสอบถาม โดยเจ้าตัวยอมรับผิด ระบุว่าเพราะพักผ่อนน้อยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ รพ.จึงเลิกจ้างทันที</p> <p>พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า หากญาติผู้เสียชีวิตจิตใจ สามารถร้องเรียนมายังแพทยสภาได้ หรือเมื่อเป็นข่าว แพทยสภาสามารถตั้งเรื่องเพื่อพิจารณาได้เช่นกัน ซึ่งจากที่ดูเบื้องต้น เห็นว่าการพูดค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจได้ ทั้งนี้ การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ แพทยสภาจะหารือประเด็นในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้แพทย์มีการสื่อสารที่ทำให้คนไข้เข้าใจ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมากเกินไป</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มทจ.พระนครเหนือ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย มทจ.พระนครเหนือจะให้โควตากับนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมฯ กับคณะกรรมการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการแพทย์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนและโอกาสในการเข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำด้านเครื่องมือวิศวกรรมการแพทย์ของประเทศในระหว่างศึกษา</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>workpointnews</p>	<p>จับเครื่องสำอางปลอม</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตร. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุด ศปอส.ตร. เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทนบริษัทแม่ค-อ๊พ อาร์ท คอสเมติกส์ อังค์ เข้าตรวจค้นอาคารเลขที่ 111/600 ซอยสายไหม 13 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 ถนนสายไหม แขวง-เขตสายไหม ซึ่งนำเข้าและเก็บเครื่องสำอางปลอมหลายยี่ห้อ ยึดของกลางได้กว่า 80,000 ชิ้น โดยการจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ในการแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยเข้าตรวจค้นทั้งสิ้น 5 จุด สามารถตรวจยึดของกลางได้กว่า 180,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นางเรณู อิ่มลมัย อายุ 62 ปี และนายชนะเลิศ รุจีไพบูลย์ อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในข้อหาจำหน่าย เสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่ปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โครงการ อย. FIT&FIRM</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดโครงการ อย. FIT & FIRM ภายใต้แนวคิด เข้า - ออก อย่างไรให้แข็งแรง ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย และการบริโภคอาหาร มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ อย. มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรค NCDs</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ thaiquote.org nationtv</p>	<p>ตรวจสอบคุณภาพถุงยางอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพถุงยางอนามัย 2 ปี รวมกว่า 234 ตัวอย่าง พบ 98% ผ่านมาตรฐาน และเลือกซื้อถุงยางอนามัยที่มีเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จาก อย. ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนซื้อ เก็บในที่แห้งและเย็น ไม่ถูกแสงแดด อย่าเก็บในช่องเก็บของรถยนต์ กระเป๋าใส่ธนบัตร กระเป๋ากางเกงด้านหลัง อาจถูกทับจนรั่ว ฉีกขาดได้ ควรใช้สารหล่อลื่นที่ละลายในน้ำหรือซิลิโคนออยล์ ไม่ควรใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชหรือน้ำมันแร่ เนื่องจากจะทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ แตกขาดง่าย ทั้งนี้ กรมฯ มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงถุงยางอนามัย สอบถาม 0-2951-0000 ต่อ 99954-5</p>
<p>ข่าวสด บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>ฐานข้อมูลเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือกับ ม.มหาสารคาม ในการจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสายพันธุ์อ้างอิงในประเทศ และพัฒนา APPLICATION MUSHROOM IMAGE MATCHING เพื่อตรวจสอบชนิดของเห็ดได้อย่างรวดเร็วจากสมาร์ทโฟน คาดว่าจะสำเร็จพร้อมทดลองใช้งานได้ในเดือนส.ค.นี้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคมึนแพ้ผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การแพ้เหงื่อเป็นอาการหนึ่งของโรคมึนแพ้ผิวหนังซึ่งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย โดยความร้อนเป็นตัวเร่งให้ต่อมเหงื่อในร่างกายขับเหงื่อออกมาอย่างรวดเร็ว ทำให้อุดตันบริเวณต่อมเหงื่อเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า อาการจะมีผื่นแห้งและคัน มีผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณร่างกาย ช่วงอายุ 2 เดือน-2 ขวบ จะมีผื่นผิวหนังอักเสบแดงบริเวณแก้ม บางคนอาจมีเพียงรอยต่างขาที่แก้มเรียกว่ากลาก น้ำนม ช่วงอายุ 4-10 ขวบ รอยผื่นผิวหนังอักเสบจะอยู่ตำแหน่งข้อพับแขนและขา ช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีอาการผื่นแห้งคันและแพ้ง่าย การลดความรุนแรงของโรคทำได้โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว ควรทำความสะอาดที่นอนและเครื่องนอนอยู่เสมอเพื่อขจัดและป้องกันไรฝุ่น อาบน้ำชำระร่างกายบ่อยๆ และควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังหากมีผื่นแดง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ฟื้นฟูผู้ป่วยเดินผิดปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเดินที่ผิดปกติเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และโรคทางระบบประสาท ด้าน นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า สาเหตุของการเดินที่ผิดปกติแบ่งเป็น 1. โครงสร้างมีความผิดปกติ เช่น ข้อติด ข้อหรือกระดูกผิดรูป 2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง 3. ระบบประสาทรับรู้สัมผัสผิดปกติ 4. การมองเห็นผิดปกติหรือตาบอด 5. ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ การบำบัดรักษาฟื้นฟู คือ สิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ถ้าสิ่งไม่สามารถแก้ไขได้ มีความพิการถาวร ควรใช้อุปกรณ์ช่วย</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>เตือนพฤติกรรมการรับน้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนักโรคเอดส์ กล่าวถึงกรณีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทจ.พระนครเหนือ จัดกิจกรรมรับน้องและบังคับให้ทำกิจกรรมคล้ายการมีเพศสัมพันธ์ทางทวาร ว่า หากมีการสวมถุงยางอนามัยถือว่าสามารถป้องกันโรคได้ระดับหนึ่ง แต่พฤติกรรมเลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์ ทำในที่โล่งแจ้ง และเป็นลักษณะของการบังคับ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เข้าข่ายอนาจาร ส่วนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม แม้จะสวมถุงยางอนามัยป้องกัน แต่ควรมีตรวจร่างกายและเลือดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เปิดคลินิกพิเศษ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.สิงห์บุรี มี พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผอ.รพ.สิงห์บุรี และ นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สจจ.สิงห์บุรี ร่วมด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>การใช้เครื่องหมายการค้าธุรกิจน้ำเมา</p> <p>-เสนอบทความ โดยไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผล จึงได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสินค้าที่มีใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ซึ่งการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การค้าน้ำดื่มของธุรกิจน้ำเมา เข้าลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (13) คือ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ห้ามรับจดทะเบียน จึงอยากเรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่รับจดทะเบียนให้กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่เคยจดทะเบียนไว้แล้ว
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายสาขาควันยาสูบ และเฟชบุ๊กเพจ “บุหรีไฟฟ้าคืออะไร” กล่าวถึงกรณีชมรมลมวิเศษทดลองวัดค่าฝุ่น PM 2.5 จากไอบุหรีไฟฟ้าภายในกล่องอะคริลิก ว่า เป็นเพียงการวัดปริมาณไอละอองหรือสิ่งที่ระเหยออกมาจากการใช้บุหรีไฟฟ้า โดยไม่ได้บอกว่าในไอละอองมีอะไรบ้าง ถือเป็นการทำการทดลองที่ไม่เคารพหลักการทำการวิจัย ส่วนการที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบเป็นผู้ทำการศึกษาคัดและข้อเสียของการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้าถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง เพราะขาดความเป็นกลาง รวมถึงยังขาดความรู้ความเข้าใจทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่เคยศึกษาถึงปริมาณฝุ่น PM 2.5 จากบุหรีไฟฟ้า พบเพียง 9.88 มคก./ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงกับระดับฝุ่นในสิ่งแวดล้อมปกติ ขณะที่ฝุ่นจากควันบุหรีมีถึง 572.52 มคก./ลบ.ม. และยังมีสารอื่นๆ ออกมาด้วย เช่น นิโคติน แต่หากเลิกบุหรีหรือบุหรีไฟฟ้าได้ก็ควรเลิก</p>
<p>ข่าวสด ช่อง 3 มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ข่าวสด M2F เว็บไซต์โพสทูเดย์ มติชนออนไลน์ ข่าวสด</p> <p>TNN24</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ nationtv</p>	<p>เตือนนำโคลนมารักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีชาวบ้านบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 10 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา นำดินโคลนไปพอกตัว รักษาโรคปวดเมื่อย ปอกหน้า รวมถึงดื่มกิน เชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ ล่าสุด ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านเหลื่อม ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโคลนผุด พร้อมเตือนว่า ไม่สามารถนำไปดื่มกินหรือพอกหน้าได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนู ได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ ดินโคลน ไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.บ้านเหลื่อม นำป้ายข้อความว่า “โคลนลาวามีความเป็นกรดต่างสูง อันตราย ห้ามดื่มกิน ห้ามพอกหน้า ห้ามทาตัว” มาติดไว้บริเวณดังกล่าว ขณะเดียวกันสสอ.บ้านเหลื่อม ได้จัดอสม.กว่า 20 คนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาดูลาวาโคลน เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาส</p> <p>-เสนอข่าว นักทรัพยากรธรณีลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีลักษณะโคลนไหลออกมาจากรอยแยกบนผิวดินประมาณ 20 จุด เรียกว่าโคลนพุด เกิดจากน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินที่มีแรงดันทำปฏิกิริยากับแร่ดินที่มีคุณสมบัติเมื่อถูกน้ำจะพองตัว ประกอบกับเจอรอยแยกของพื้นดินจึงผุดขึ้นมา จากการวิเคราะห์ค่ากรดต่างพบว่ามีค่าต่างค่อนข้างสูงถึง 9.7 ผลวิเคราะห์เบื้องต้นพบสารมอนต์มอริลโลไนต์ ไม่แนะนำให้ทาตัวเพราะน้ำโคลนมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงเทียบเท่าผงซักฟอก อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านยังคงมาเก็บโคลนและน้ำไปรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาเก็บน้ำโคลนเพื่อไปตรวจสอบ และเตือนประชาชน หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่เกิดจากบ่อดินผุดเนื่องจากอาจปนเปื้อนสารโลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงษ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เตือนว่า อาจทำให้ติดเชื้อโรคไข้ดิน โรคไข้ฉี่หนู ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ทำให้เสียชีวิตได้ ไม่ควรนำมาดื่มกินหรือสัมผัสดินโคลน ควรสวมถุงมือยางและรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องสัมผัสดิน โคลน น้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ 77kaoded.com</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>แม่วัยใส</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เสนอความสำเร็จการแก้ปัญหาแม่วัยใสหลายพื้นที่ เช่น 1.ละลายโมเดล จ.ศรีสะเกษ เป็นการทำงานบูรณาการคุ้มครองเด็กขนาดเล็ก “6 ห่วง 3 ประการ” 6 ห่วง ได้แก่ เครือข่ายชุมชน โรงเรียน อบต. รพ.สต. รพช. และเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง และ 3 ประการ ได้แก่ ระยะเวลาสร้างภูมิคุ้มกัน ระยะเวลาแก้ไข และระยะเวลาฟื้นฟู 2.กลุ่ม Small Smile เครือข่ายเคียงริมโขง จ.เชียงราย มีวิทยากรสอนเพศศึกษาแนวใหม่แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการอบรมในโรงเรียน กิจกรรมเดินสายพบปะพูดคุย โดยรุ่นพี่เยาวชนคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องเยาวชนในประเด็นทางเพศ 3.โรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กลุ่มวิชาชีพพยาบาล ครูในโรงเรียน สภาคเด็กและเยาวชน สร้างแกนนำฝึกอบรม ปรกบเด็กกลุ่มเสี่ยง พูดคุยปรึกษา และติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียน</p> <p>-เสนอบทความว่า สสส.จัดการประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด การตั้งครกไว้ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์ สู่อการปฏิบัติที่ยั่งยืน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการ สสส. คนที่ 2 กล่าวว่า ได้รวบรวมบทเรียนการแก้ปัญหาห้องวัยรุ่นในต่างประเทศที่ได้ผล นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบดำเนินการแบบบูรณาการ ด้วยแนวทาง " 9 ภารกิจ" เพื่อป้องกันปัญหาวัยรุ่นตั้งครกใน 20 จังหวัดนาร่อง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า แม้ปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่นจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูง สสส.ได้ร่วมกับสธ.สื่อสารรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดในสังคมไทย ให้มีมุมมองเชิงบวกต่อเรื่องเพศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน</p> <p>น.ส.พรพรรณ ทองทองศักดิ์ ผู้จัดการการให้คำปรึกษาห้องแฮต เลิฟแคร์สเตชันดอทคอม กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ สปสข.และสธ. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับบริการรูดงยางอนามัย/ยาคุมฉุกเฉิน ให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของวัยรุ่น เนื่องจากยังมีหน่วยบริการจำนวนมากไม่มีบริการดังกล่าว ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าหน่วยบริการต้องทำเป็นโครงการพิเศษเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นรายการ</p>
มติชน	<p>รพ.พระนครศรีอยุธยาสร้างความสุขให้บุคลากร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา และ นพ.ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา แต่งตัวเป็น พระราม-พระลักษมณ์ เปิดกิจกรรม "รักนี้เพื่อเธอ" แจกจ่ายข้าวผัดสีชมพูให้กับแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมมอบของขวัญ ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย</p>
เดลินิวส์	<p>รพ.สต.นครบุรีชวนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายประสิทธิ์ จอมกระโทก สสอ.นครบุรี เชิญผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ 17 แห่ง จัดโครงการ "รพ.สต.นครบุรีชวนวิ่ง" เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในความดูแลของหน่วยงานสาธารณสุข อ.นครบุรี กว่า 400 คน โดยจะจัดวันที่ 14-15 มี.ค. 2562 สอบถามได้ที่ สสอ.นครบุรี และรพ.สต.ในพื้นที่ ทั้ง 17 แห่ง หรือบริจาคเงินเข้ากองทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 677-7-22001-1 ชื่อบัญชี กองทุนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อ.นครบุรี หรือเฟซบุ๊ก รพ.สต.นครบุรีชวนวิ่ง</p>
ไทยโพสต์	<p>มทกรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า งานมทกรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ภายใต้ชื่อ "24 ธารอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล : Local to Global" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. ที่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ผ่านมา ถือเป็นความภูมิใจของสสจ.สมุทรปราการ ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านจะก้าวไกลสู่เวทีสากลได้อย่างแน่นอน</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า nationtv	<p>นโยบายมรดกประชาธิรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับนโยบายมรดกประชาธิรัฐของพรรคพลังประชาธิรัฐ ว่า หลักการเหมือนดี ดูแลเด็กทุกคนตั้งแต่ในครรภ์จนอายุ 6 ปี รวมคนละ 181,000 บาท แต่จากข้อมูลเด็กเกิดใหม่ปีละ 7 แสนคน แต่ละปีจะผูกพันงบถึงปีละ 126,000 ล้านบาท ที่สำคัญแม้จะยุบสภาไปแล้วแต่ภาระการดูแลยังจะต่อเนื่องไปถึงอีก 6 ปี จึงไม่เช่นนั้นนโยบายรัฐสวัสดิการ แต่คือการเอาภาษีรัฐมาซื้อเสียง</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ขอบคุณผอ.รพ.อุตรธานี</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ศินวพร หอมกลาง อายุ 33 ปี ผู้ป่วยที่เคยร้องเรียนกรณีถูกผ่าตัดมดลูก-รังไข่ทิ้ง เข้าขอบคุณ นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.อุตรธานี ที่ดูแลเป็นอย่างดี โดยนพ.ณรงค์ได้มอบกระเช้าผลไม้และอวยพรให้หายเป็นปกติโดยเร็ว ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ภายหลังมีการพูดคุยกัน ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันเป็นอย่างดี</p>
มติชน ไทยโพสต์ M2F กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ประชาธุรกิจ	<p>ความเสี่ยงหูหนวก</p> <p>-เสนอข่าว นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า วัยรุ่นอายุระหว่าง 12-35 ปี มีความเสี่ยงเนื่องจากฟังเพลงเสียงดังผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ นานเกินไป โดยตอนนี้มีประชากรโลกราว 466 ล้านคนสูญเสียการได้ยินแล้ว WHO ได้ร่วมมือกับ INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU) ออกมาตรฐาน "SOUND</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ thebangkokinsight	ALLOWANCE” ที่มีความปลอดภัยต่อการผลิตและการใช้อุปกรณ์เสียงต่างๆ ไว้ในอุปกรณ์เครื่องเสียงทั้งหมด เพื่อติดตามระดับเสียง และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการได้ยิน ซึ่งระบบจะเตือนผู้ใช้หากมีพฤติกรรมฟังที่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน


[fanmoph](#)

[pr_moph](#)

[healthmoph](#)

[moph channel](#)

[clubhealthch](#)